

Số: /KH-ĐPTTH

Ninh Thuận, ngày tháng 9 năm 2024

**KẾ HOẠCH**  
**Tuyên truyền hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 trên địa bàn**  
**tỉnh Ninh Thuận**

Thực hiện Kế hoạch số 4001/KH-UBND ngày 30/8/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận,

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận xây dựng Kế hoạch tuyên truyền như sau:

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

Nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống nói riêng của mỗi người và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung của tỉnh, của quốc gia”.

Đưa hoạt động của người dân, doanh nghiệp lên môi trường số thông qua phổ cập sử dụng các nền tảng số, giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ, giải pháp sử dụng nền tảng số để chuyển đổi số, thụ hưởng trực tiếp sự tiện lợi cũng như lợi ích của chuyển đổi số.

Xác định nhiệm vụ tuyên truyền của Đài về hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 là nhiệm vụ trọng tâm; thực hiện phải đảm bảo tác động đến nhận thức và hành động của toàn xã hội hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa của Ngày Chuyển đổi số; công tác tổ chức hưởng ứng phải tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương, tránh hình thức, chung chung; phải thiết thực, bám sát thực tiễn của cơ quan.

**II. NỘI DUNG THỰC HIỆN**

Tổ chức tuyên truyền tới toàn thể đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động trong cơ quan về mục đích, ý nghĩa, tinh thần cũng như chủ đề của Ngày Chuyển đổi số năm 2024.

Tập trung tuyên truyền chủ đề, khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận (10/10) năm 2024, Chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2024 là: “*Phổ cập hạ tầng số và sáng tạo ứng dụng số để phát triển kinh tế số - Động lực mới cho tăng trưởng kinh tế và năng suất lao động*”.

Tuyên truyền về những mô hình hay, việc làm thiết thực của các cơ quan, doanh nghiệp, địa phương, tổ công nghệ cộng đồng về chuyển đổi số; thông tin về các giá trị, lợi ích của việc xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Truyền thông về một số kết quả nổi bật của tỉnh Ninh Thuận trong công tác chuyển đổi số gắn với công tác cải cách hành chính; hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các ngành, địa phương và doanh nghiệp trong tỉnh.

### **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

Phòng Thời sự, Biên tập phối hợp với phòng Kỹ thuật và Công nghệ bám sát Kế hoạch số 4001/KH-UBND để xây dựng kế hoạch tuyên truyền hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; phân công phóng viên, biên tập viên đăng ký đề tài, đưa tin, bài, phóng sự về kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 4001/KH-UBND; Phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức sản xuất các chuyên mục, chuyên đề, các buổi tọa đàm, chương trình Vấn đề hôm nay... có nội dung liên quan đến kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch; đồng thời tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 và biểu dương tổ chức, doanh nghiệp điển hình ứng dụng công tác chuyển đổi số vào trong từng ngành nghề, lĩnh vực.

Phòng Dịch vụ và Quảng cáo phối hợp với các phòng chuyên môn xây dựng kinh phí tuyên truyền.

Phòng Tổ chức và Hành chính theo dõi, đôn đốc, kiểm tra triển khai thực hiện kế hoạch này; tổng hợp, tham mưu, báo cáo Ban Giám đốc và Sở Thông tin và Truyền thông về tình hình và kết quả triển khai thực hiện theo đúng thời gian quy định.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận./.

***Nơi nhận:***

- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Ban Giám đốc;
- Lãnh đạo các phòng;
- Lưu: VT.

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Trần Thị Thu Thiên**